

BÁO CÁO THẨM TRA

Công tác Thi hành án dân sự nhiệm kì 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kì 2021 - 2026.

Thực hiện phân công của Thường Trực HĐND huyện về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX, Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra Báo cáo số 46/BC-CCTHADS ngày 01/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo về tổng kết hoạt động của chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kì 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2021 - 2026.

Qua nghiên cứu, thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự nhiệm kì 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kì 2021- 2026; Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Kết quả đạt được

Cơ bản nhất trí với Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kì 2016 - 2021 của Thi hành án Dân sự. 5 năm qua, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác, tăng cường chấn chỉnh, giữ kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ; không để xảy ra sai phạm trong thực thi công vụ và vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án. Đã tổ chức triển khai thực hiện cao điểm về thi hành án dân sự trên địa bàn. Công tác xác minh điều kiện thi hành án, đôn đốc thi hành án, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án được thực hiện cơ bản kịp thời; Kết quả công tác thi hành án dân sự đã có những chuyển biến.

Báo cáo đã chỉ rõ các kết quả thi hành án cụ thể: thụ lí 1.332 việc với 14.036.097.000 đồng. Số đã giải quyết 1.240 việc với 8.058.950.000 đồng đạt 93,1% tỉ lệ về việc và 57,4% về tiền.

Đã ban hành các Quyết định thi hành án đảm bảo 100% đúng thời hạn, đúng bản án, quyết định dân sự theo quy định của Pháp luật. Không có quyết định bị cấp có thẩm quyền kháng nghị hoặc yêu cầu hủy bỏ.

Trong nhiệm kì, đã phối hợp tương đối tốt với chính quyền địa phương và các cơ quan tổ tụng trong công tác thi hành án dân sự. Làm tốt công tác tiếp dân do vậy trong nhiệm kỳ không có đơn thư khiếu nại.

2. Tồn tại hạn chế

Nhất trí với nhận định, đánh giá những hạn chế và nguyên nhân đã trình bày tại báo cáo, ngoài ra còn một số tồn tại, hạn chế:

Công tác phối hợp giữa chi cục THADS và các cơ quan tổ tụng có việc, có thời điểm chưa chặt chẽ.

Còn để một số vụ, việc tồn đọng kéo dài qua nhiều năm, chưa có hướng xử lý triệt để.

II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhất trí với 02 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 07 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thi hành các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật.

III. Kiến nghị

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tổ tụng, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

- Đề nghị làm rõ:

+ Trong báo cáo, các số liệu thi hành án dân sự về việc, về tiền đề nghị có so sánh với các chỉ tiêu, kế hoạch được giao để báo cáo được rõ ràng, dễ hiểu.

+ Việc phức tạp, án tồn đọng, kéo dài nhiều năm vẫn còn nhiều và chưa được giải quyết. Nguyên nhân chính do đâu? Và CC THADS đã có biện pháp cụ thể gì để xử lý và biện pháp trong nhiệm kỳ tới đối với nội dung này?

+ Làm rõ việc phối hợp với TAND huyện trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tuyên án không rõ, khó thi hành. Trong nhiệm kỳ, số lượng bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ gây khó khăn cho công tác thi hành án là bao nhiêu? Và gây khó khăn gì cho công tác thi hành án?.

Trên đây là kết quả thẩm tra báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 ban Pháp chế trình HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Các thành viên Ban pháp chế;
- ĐB HĐND huyện khóa XX;
- Lưu BPC, VP:



Lê Thị Thanh Thùy